



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 2053-5

ที่ ว. 61 /2548

วันที่ 25 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การกำหนดความจำเป็นให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 6,7-8

เรียน อธิการบดี, รองอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการแบ่งส่วนราชการ และ จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้หลายหน่วยงานต้องดำเนินการขอ กำหนดความจำเป็นให้มีกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 6, 7-8 ในตำแหน่งต่าง ๆ ไปให้คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาอยู่เป็นประจำ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 ได้พิจารณาเห็นว่า ข้าราชการ สาย ข, ค ควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้ ได้มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยการกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานมีกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 6, 7-8 ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ ก.ม. ได้อนุมัติไว้ โดยไม่ต้องดำเนินการขอ กำหนดกรอบตำแหน่ง ข้าราชการไปให้พิจารณาเป็นรายตำแหน่งเช่นเดิมอีก และให้ฝ่ายบริหารบุคคลดำเนินการขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ทุกหน่วยงานมีตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 6, 7-8 ตาม บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่ ก.ม. ได้มีมติอนุมัติให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 6,7-8 ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งข้าราชการในสังกัดได้ทราบต่อไปด้วย  
จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย

เลขานุการ ก.บ.ม.

บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่ ก.ม. ได้มีมติอนุมัติกำหนดให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 6, 7-8  
 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับ 9

รายชื่อตำแหน่งที่ ก.ม. ได้มีมติอนุมัติกำหนดให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ			รายชื่อตำแหน่งที่ ก.ม. ได้มีมติอนุมัติกำหนดให้เป็นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับ 9
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1	สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2	สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป	
เจ้าหน้าที่การเกษตร	พนักงานการเกษตร	ทุกสายงาน ยกเว้น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สัตวบาล	พนักงานสัตวบาล	กลุ่มสายงานบริหาร ได้แก่	เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด	พนักงานอาชีวบำบัด	เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ	พนักงานเวชสถิติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ	นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค	พนักงานรังสีเทคนิค	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร	นักกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์	พนักงานวิทยาศาสตร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานเวชสถิติ	นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่สถิติ	พนักงานสถิติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่	นักเอกสารสนเทศ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์	นายช่างอิเล็กทรอนิกส์	(เปลี่ยนจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง)	นักจิตวิทยา
ช่างเทคนิค	นายช่างเทคนิค	เจ้าหน้าที่บริหารงานโลดทัศนศึกษา	ช่างภาพการแพทย์
ช่างเขียนแบบ	นายช่างเขียนแบบ	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี	บรรณารักษ์
ช่างเครื่องยนต์	นายช่างเครื่องยนต์		นักสังคมสงเคราะห์
ช่างไฟฟ้า	นายช่างไฟฟ้า		นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์	ทันตอนามัย		นักวิชาการสถิติ
ผู้ช่วยเภสัชกร	ห. โภจนาประมง		นักเวชสถิติ
ช่างกายอุปกรณ์	พนักงานโลดทัศนศึกษา		นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างศิลป์	นายช่างศิลป์		นักวิชาการเกษตร
	นายช่างภาพ		นักวิชาการประมง
	ช่างพิมพ์		นักวิชาการสัตวบาล
	ครู		นายแพทย์
	พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์		ทันตแพทย์
			สัตวแพทย์
			พยาบาล
			เภสัชกร
			นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
			นักเทคนิคการแพทย์
			นักรังสีการแพทย์
			นักโภชนาการ
			นักอาชีวบำบัด
			นักกายภาพบำบัด
			นักวิจัย
			เจ้าหน้าที่วิจัย
			นักวิชาการโลดทัศนศึกษา

